

ชื่อเรื่อง	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ศึกษาค้นคว้า	สุชาติ รัตถา
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาวิจัย และประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
คำสำคัญ	ปัจจัยที่มีอิทธิพล พฤติกรรมการสูบบุหรี่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหรี่และ เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหรี่ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาของอำเภอพรานกระต่าย จำนวน 277 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบทดสอบความรู้เรื่องบุหรี่ 3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อบุหรี่ 4) แบบสอบถามปัจจัยเชื้อ ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับบุหรี่ 5 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรพบว่า

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่พบว่า อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11 – 15 ปี ร้อยละ 62.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่วนใหญ่ มากกว่า และเท่ากับ 2 แต่น้อยกว่า 3 ร้อยละ 79.1 คนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ 1 คน ร้อยละ 44.8 ค่าใช้จ่ายที่ได้เฉลี่ย 1068.33 บาท ต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องบุหรี่ในระดับต่ำร้อยละ 53.1 มีระดับเจตคติต่อบุหรี่โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีระดับปัจจัยเชื้อโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับปัจจัยเสริมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา อย่างมีระดับนัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยเสริม (X_8) เจตคติเกี่ยวกับบุหรี่ (X_6) และ ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ (X_5) ตามลำดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

$$Y' = 2.207 + .195 X_8 - .324 X_6 + .628 X_5$$

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Zy' = .214 Z_8 - .236 Z_6 + .148 Z_5$$